

# **Văn phòng Dịch vụ dành cho Người mù và Khiếm thị**

## **Sở Giáo Dục Tiểu Bang Maryland**

### **Phòng Dịch Vụ Phục Hồi Chức Năng (DORS)**

Văn Phòng Dịch Vụ Cho Người Mù và Khuyết Tật Thị Giác (OBVS) quản lý các chương trình và dịch vụ dành cho những người khuyết tật bị mất thị lực. OBVS là một phần của Phòng Dịch Vụ Phục Hồi Chức Năng (DORS) của Sở Giáo Dục Tiểu Bang Maryland.

Giáo viên, nhân viên tư vấn và chuyên gia kỹ thuật của chúng tôi được đào tạo đặc biệt để hỗ trợ những người mù, người khuyết tật thị giác hoặc người câm điếc.

### **OBVS cung cấp bốn lĩnh vực dịch vụ:**

**Các dịch vụ việc làm hoặc phục hồi nghề nghiệp (VR)** giúp người khuyết tật tìm được việc làm có tính cạnh tranh.

**Dịch Vụ Chuyển Tiếp Dành Cho Học Sinh Khuyết Tật** là các hoạt động chuẩn bị cho học sinh khuyết tật trong giai đoạn chuyển tiếp từ trường học sang cuộc sống sau khi ra trường.

Các chương trình **Người Mù Lớn Tuổi Sống Độc Lập (ILOB)** dạy cho những người bị mất thị lực, từ 55 tuổi trở lên, cách trở nên độc lập trong gia đình và cộng đồng của họ.

**Chương Trình Doanh Nghiệp Kinh Doanh (BEP) Dành Cho Người Mù Của Tiểu Bang Maryland** chuẩn bị cho những cá nhân có khuyết tật chính là mất thị lực cách vận hành thành công các hoạt động nhượng quyền bán lẻ, dịch vụ thực phẩm và bán hàng tự động tại các cơ sở của liên bang và Tiểu Bang Maryland.

### **Ví dụ về các dịch vụ OBVS có thể bao gồm:**

- Định hướng và khám phá nghề nghiệp
- Công nghệ hỗ trợ (AT), chẳng hạn như phần mềm đọc màn hình, kính lúp và công cụ hỗ trợ thị lực kém

- Đào tạo nghề nghiệp hoặc giáo dục học thuật
- Đào tạo kỹ năng sống độc lập, chẳng hạn như kỹ thuật nấu ăn an toàn, chăm sóc cá nhân và quản lý công việc trong gia đình
- Đào tạo về khả năng định hướng và di chuyển (O&M), chẳng hạn như hướng dẫn cách di chuyển an toàn hoặc sử dụng gậy dài màu trắng
- Bố trí việc làm

## **Yêu Cầu Dịch Vụ DORS**

Truy cập [dors.maryland.gov](https://dors.maryland.gov) và chọn **Yêu Cầu Dịch Vụ DORS**.

Quý vị sẽ được liên hệ để sắp xếp một cuộc họp tiếp nhận, khi đó nhân viên tư vấn DORS sẽ thu thập và cung cấp thông tin về tính đủ điều kiện.

Bất kỳ ai cũng có thể hoàn thành biểu mẫu Yêu Cầu Dịch Vụ DORS – bản thân người tìm việc hoặc học sinh/sinh viên, phụ huynh hoặc thành viên gia đình, nhà cung cấp dịch vụ y tế, giáo viên, v.v.

### **Liên hệ với chúng tôi:**

Văn Phòng Dịch Vụ Người Mù và Khuyết Tật Thị Giác  
2301 Argonne Drive, Baltimore, MD 21218  
Số điện thoại: 410-554-9277 hoặc 866-614-4780  
Email: [obvs.dors@maryland.gov](mailto:obvs.dors@maryland.gov)  
[dors.maryland.gov](https://dors.maryland.gov)

### **Văn Phòng Khu Vực Của OBVS:**

Nhân viên OBVS có mặt tại các văn phòng DORS trên khắp Maryland. Quý vị sẽ được chỉ định một nhân viên tư vấn hoặc giáo viên làm việc trong cộng đồng của quý vị.

Baltimore: 410-554-9217

Phục Vụ Thành phố Baltimore và các Quận Baltimore, Cecil, Howard và Harford

Wheaton: 301-949-3750

Phục vụ các Quận Allegany, Carroll, Frederick, Garrett, Montgomery và Washington

Annapolis: 410-974-7604

Phục vụ các Quận Anne Arundel, Calvert, Caroline, Charles, Dorchester, Kent, Prince George's, Queen Anne's, St. Mary's, Somerset, Talbot, Wicomico và Worcester

## **Thông Báo Không Phân Biệt Đối Xử**

Phòng Dịch Vụ Phục Hồi Chức Năng (DORS) của Sở Giáo Dục Tiểu Bang Maryland không phân biệt đối xử dựa trên tuổi tác, tổ tiên, màu da, tín ngưỡng, bản dạng giới hoặc thể hiện giới, thông tin di truyền, tình trạng hôn nhân, khuyết tật về tinh thần hoặc thể chất, nguồn gốc quốc gia, chủng tộc, tôn giáo, niềm tin hoặc quan điểm, giới tính hoặc khuynh hướng tình dục trong các vấn đề ảnh hưởng đến việc làm hoặc trong việc cấp quyền truy cập vào các chương trình và hoạt động của phòng.

Chương Trình Phục Hồi Nghề Nghiệp nhận được 78,7% kinh phí thông qua khoản trợ cấp từ Sở Giáo Dục Hoa Kỳ. Đối với năm tài chính Liên Bang 2024, tổng số tiền trợ cấp được trao là 60,204,299 đô la Mỹ.

21,3% chi phí còn lại (14,999,444 đô la Mỹ) được tài trợ bởi sự phân bổ của Tiểu bang.